

Số: 64/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÁC NHẬN LÝ LỊCH VÀ ĐIỀU CHỈNH Khai sinh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ chống Mỹ

Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, một số con em cán bộ, chiến sĩ sinh trong vùng tạm bị chiếm, hoặc sinh trong chiến khu đưa ra vùng tạm bị chiếm nuôi dưỡng, được thân nhân khai sinh, nhưng vì phải tránh sự theo dõi của địch nên đã khai không đúng lý lịch như sau:

- Cha đi kháng chiến, mẹ sinh con ở nhà, khai sinh cho con thì khai là cha vô danh, con mang họ mẹ.
- Cha mẹ đều ở trong chiến khu, thân nhân khai không có tên cha, tên mẹ, hoặc khai tên người khác.

Đến nay, cha mẹ trở về nhận lại con, nhưng trên giấy tờ khai sinh không phải con mình. Có cháu là con liệt sĩ cũng gặp tình trạng này. Do đó, hồ sơ cán bộ, hồ sơ đi học của các cháu gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết quyền lợi gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời ổn định lý lịch các cháu trên phương diện pháp lý có khai sinh hợp lệ và hợp thực trạng, sử dụng lâu dài, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định từ nay cho điều chỉnh khai sinh các cháu thuộc diện kể trên, cho đúng với lý lịch thật, theo thủ tục sau đây :

1- Đương sự (cha, mẹ, nếu cha mẹ là liệt sĩ thì người giám hộ, hoặc hiệu trưởng trường học, hoặc thủ trưởng cơ quan nơi cháu đang học hay công tác) làm đơn xin điều chỉnh. Đơn phải kèm :

- Bản sao khai sinh cũ,
- Tóm tắt lý lịch của cha mẹ (có tổ chức xác nhận),
- Bản sao tờ khai hộ khẩu.

2- Đơn gửi cho Ủy ban nhân dân xã hay phường, nơi các cháu đã ở từ trước. Ủy ban nhân dân xã hay phường chịu trách nhiệm xác minh, rồi giao lại đương sự đem đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đã lập khai sinh.

3- Ủy ban nhân dân quận, huyện duyệt và ra quyết định cho điều chỉnh (tùy đơn, hoặc thêm tên cha, tên mẹ, hoặc sửa tên cha mẹ..) và giao cho Ủy viên hộ tịch sửa trong bộ sổ khai sinh lưu trữ tại đơn vị mình, theo thể thức về điều chỉnh bộ sổ hộ tịch đã được hướng dẫn.

4- Khai sinh đã được điều chỉnh như trên là cơ sở pháp lý cho các ban, ngành liên hệ lập hồ sơ cán bộ, hồ sơ xin nhập học hoặc sửa đổi chứng chỉ học tập của các cháu.

Công tác này vừa giải quyết quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ đúng chính sách, vừa góp phần hoàn chỉnh công tác thống kê dân số, để việc quản lý của Nhà nước được thuận lợi, do đó các nơi cần tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm chính xác.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các quận huyện nghiên cứu kỹ và hướng dẫn các phường, xã chấp hành tốt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
LÊ ĐÌNH NHƠN